



ศักราชใหม่ ...ไว้ไกล

สวัสดีปีใหม่ 2557 ครับ ดอนรับทุกท่านสู่วันปีใหม่ที่ยาน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นอีกปีที่ดีที่สุดในชีวิตของชาวไทย ในรอบปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้คนไทยมีความสุขกับข่าวมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราช แปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังเสด็จฯ ประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรักษาพระอาการประชวรของทั้งสองพระองค์ รวมระยะเวลาประมาณ 3 ปี 10 เดือน

दनัย जन्तर्जाजाय

[HTTP://TWITTER.COM/DC_DANA](http://twitter.com/dc_dana)



อดีตนักเรียนทุนเเอฟเอเอสสหรัฐอเมริกา
ก่อนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมเหรียญทอง
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโทการตลาด ภาควิชาภาษาอังกฤษ (MIM)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์กประเทศสวีเดน

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล เพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคลจากคณะบุคคลต่างๆ และรับการถวายสัตย์ปฏิญาณจากกองทหารรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

ถือเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมนอกกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกครับ และพลกนิกรก็เข้าเฝ้ากันอย่างเนืองแน่นเหมือนเช่นที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้เกิดปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ที่คนไทยนับล้านลุกขึ้นมาแสดงพลังต่อต้านการฉ้อโกงทุกรูปแบบ เพราะรู้ทันกลไกการโกงของนักกอบโกย และจะไม่ยอมทนอีกต่อไป

นับเป็นนิมิตหมายที่ดีและเป็นมงคลยิ่งเหมาะกับการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ เพื่อทดแทน

บุญคุณแผ่นดิน ที่เหล่าบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนบรรพชนผู้เสียสละได้พลีชีพพิทักษ์รักษาไว้ให้ลูกหลานได้อยู่อย่างร่มเย็น สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

ประเทศไทยกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ เป็นก้าวอย่างสูงการปฏิรูปประเทศ ลอกคราบสู่ประเทศไทยไปรุ่งโรจน์ ไร้คอร์รัปชัน ด้วยพลังอันบริสุทธิ์ของมวลมหาประชาชน ซึ่งเป็นตัวแทนคนไทยจากทุกภาคส่วนจากทั่วทั้งประเทศ ที่พร้อมใจกันล้างบางการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ทุกวันนี้ประเทศไทยยังวนเวียนอยู่กับความขัดแย้ง และปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในทุกวงการ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี 2556 ระบุประเทศไทยสอบตกซ้ำซาก ได้แค่ 35 จากคะแนนเต็ม 100 อยู่อันดับ 102 จาก 177 ประเทศทั่วโลก ร่วงจากปีที่แล้วที่ได้คะแนน 37 อยู่อันดับ 88 ของ

โลก และอยู่อันดับ 16 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นำชายหน้าที่สุด

ทัศนคติอันตราย “โกงได้ไม่เป็นไร ขอให้ตัวเองได้ประโยชน์ด้วย” จะต้องถูกกำจัดไปให้สิ้นซากโดยเร็ว

ผมไม่ได้เพื่อเจ็คอรับ เพราะมีความพยายามจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายภาคส่วน ที่เห็นสอดคล้องกันในการร่วมมือกันปราบปรามคอร์รัปชันมานาน ซึ่งบอกได้เลยว่าเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา แต่ความพยายามเหล่านี้ไม่สูญเปล่าครับ

หลายปีที่ผ่านมา ผมได้ผลักดันแนวคิด “กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว” (White Ocean Strategy) โดยเดินสายบรรยายมาทั้งในและต่างประเทศกว่า 600 ครั้ง เป็นที่น่ายินดีที่มีหลายภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญและมีความตื่นตัว ผมก็กำลังกันเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรสีขาว เดินหน้าผลักดันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

ปลายปี 2556 ที่ผ่านมา ก็มีการประกาศรางวัล “โครงการวิจัยศึกษาองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทย” โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่และเกียรติบัตรไปครอง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โครงการนี้จัดโดย มูลนิธิธรรมดี เอสซีจี ธนาคารออมสิน และสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท ร่วมทำวิจัยตั้งแต่เดือนเมษายนถึงตุลาคม 2556 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากงานประชุมเชิงวิสัยทัศน์ “ก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว” เมื่อปี 2555 โดยความร่วมมือของ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม มีจุดเด่นและวิถีในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีจริยธรรม ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน

ผลงานแต่ละชิ้นโดดเด่นมากครับ อย่างอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาเรื่อง “เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต เพื่อธุรกิจสีขาว” บริษัท เพ็ญเกษตรกร จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ แนวคิดและแนวปฏิบัติ ทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการของบริษัทและประเมินผลกลุ่ม

ร้านค้าเกษตรและเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทจากกลุ่มผู้บริหาร พนักงาน และกลุ่มลูกค้า

ผลการศึกษารูปว่า การที่บริษัทมีความเป็นอยู่ที่ดี มีการพัฒนาวิจัย ช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับกลุ่มลูกค้า โดยเติมเต็มสิ่งที่กลุ่มลูกค้าต้องการให้สมบูรณ์มากขึ้น สร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นกับองค์กร และเป็นผู้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการ คือ ผู้นำที่ยืนอยู่นานน่านน้ำสีขาว จะใช้สามัญสำนึกและความรู้สึกเป็นเข็มทิศนำทาง มีความกล้าในการนำเสนอไอเดีย และสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการจึงเป็นผู้นำทางความคิดและเป็นผู้กำหนดทางการเปลี่ยนแปลง

ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาวิจัย สถานีความดี 24 ชั่วโมง (White Channel) และพบว่าถึงแม้ว่าสถานีความดี 24 ชั่วโมงจะเป็นองค์กรมุสลิมที่ดำเนินงานภายใต้กรอบของหลักศาสนา

อิสลาม แต่กลับได้รับการตอบรับที่ดีมาก

สำหรับวงจรการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถานีความดี 24 ชั่วโมงตามหลักการของกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว พบว่า จุดเริ่มต้นของความยั่งยืนมาจากการปลูกฝังทางด้าน “จิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม” หรือที่เรียกว่า “Individual Social Responsibility (ISR)” ผ่านการถ่ายทอดจากผู้บริหารองค์กรไปสู่พนักงานทุกคน และผ่านการปฏิบัติหน้าที่ จนเกิดเป็นประสบการณ์ที่มาจากการเรียนรู้ตาม “ทฤษฎีการเรียนรู้” (Learning Theory)

กล่าวโดยสรุป คือ การพัฒนาองค์กรของสถานีความดี 24 ชั่วโมงให้ยั่งยืนได้นั้น เกิดจากการเรียนรู้ผ่านหน้าที่ และการปลูกฝังด้าน ISR ของคนในองค์กร จนทำให้เกิดเป็น CSR ที่มีการปฏิบัติกิจเพื่อสาธารณะ ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กร อีกทั้งการทำ CSR อย่างต่อเนื่องได้สร้างความเชื่อมั่น (Trust) จากผู้ชมได้ ซึ่งส่งผลย้อนกลับสู่ตัวองค์กร เห็นได้จากเงิน



อิสลาม แต่กลับมีความสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวครบถ้วนทั้ง 7 ประการ อันมีรากฐานมาจากหลักคำสอนทางพุทธศาสนา กล่าวคือมีสิ่งที่เรียกว่า “ธรรมะ” เป็นกรอบในการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสังคมแห่งคุณธรรมและจริยธรรมและสังคมเชิงบวก รวมทั้งทำให้การดำเนินธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จ และมีชีวิตที่ดี มีความสุขไปพร้อมๆ กันได้ การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์น่านน้ำสีขาว มีความเป็นเอกภาพที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภทอย่างไร้ข้อจำกัดทางด้านศาสนา เห็นได้จากการที่ผมเคยไปบรรยายในหัวข้อ “White Ocean Strategy, The Seven Buddhist Principles for Successful Business and Happy Life” ในปี พ.ศ. 2555 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา

สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานีความดี 24 ชั่วโมง อีกมุมหนึ่งในแง่ที่เป็นนามธรรมและคุณค่าทางจิตใจ จากการสัมภาษณ์บุคลากรในองค์กรยังพบว่า Trust จากผู้ชมรายการยังสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรอีกด้วย

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์กรสีขาวต้นแบบเท่านั้นนะครับ และผมเชื่อว่าคงไม่ได้มีผมคนเดียวที่ฝันว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยของเราจะกลายเป็นต้นแบบประเทศโปร่งใส เป็นประเทศมหาอำนาจแห่งความดี ไร้การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพราะการตื่นรู้ของคนไทยทุกคนที่มีส่วนร่วมในการวาดอนาคตประเทศไทยไปด้วยกัน...สู้ๆ ครับ เพื่อประเทศไทยใสสะอาด M